

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về Tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 01/CT-UBND), Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ và thời gian hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Phát triển khoa học và công nghệ gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với từng giai đoạn; góp phần tạo bước chuyển biến cơ bản về năng lực và trình độ nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh.

2. Yêu cầu

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND. Nâng cao vai trò lãnh đạo, gắn trách nhiệm của trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển khoa học và công nghệ đảm bảo thiết thực và hiệu quả, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ

Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì đề xuất phát triển tiềm lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ. Tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và xây dựng dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tăng

dần hàng năm, đảm bảo đến năm 2025, mức chi đầu tư cho khoa học và công nghệ tối thiểu đạt 1,5% tổng chi ngân sách địa phương; đồng thời, tham mưu đề xuất kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm để đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ.

Văn phòng Sở chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp áp dụng và công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa. Cung cấp thông tin thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp phục vụ hoạt động xuất khẩu đảm bảo đúng thời gian quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh các HTX tỉnh đẩy mạnh công tác hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; đăng ký mã số mã vạch; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng 100% nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp. Nghiên cứu áp dụng ISO điện tử trong đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng ISO.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chặt chẽ, đảm bảo kiểm định 100% đồng hồ đo nước tại các đơn vị kinh doanh nước sạch. Phối hợp với Công an tỉnh quản lý tốt việc sử dụng phương tiện đo trong ngành, đảm bảo kiểm định, hiệu chuẩn 100% các phương tiện đo dùng trong hoạt động nghiệp vụ.

Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia của các cơ quan hành chính nhà nước.

Phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc lĩnh vực quản lý.

Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, sản phẩm điện, điện tử, vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ uống có cồn, thực phẩm đóng gói, thực phẩm chức năng, dược phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu đẩy mạnh công tác kiểm tra cải cách hành chính và thực thi nhiệm vụ, công vụ

3. Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến

Phòng Quản lý Chuyên ngành chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu thực hiện tốt Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Hỗ trợ địa phương công tác bảo hộ các sản phẩm đặc sản, đặc trưng,

tiềm năng; chú trọng hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tập thể hợp tác xã, hội sản xuất là chủ sở hữu các nhãn hiệu tập thể. Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 04 chỉ dẫn địa lý; 08 nhãn hiệu chứng nhận; 80 nhãn hiệu tập thể; số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 5%/năm.

Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan đến tác giả. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo hộ giống vật nuôi, cây trồng mới, xây dựng hồ sơ, đăng ký và quản lý mã số vùng trồng; thiết lập và áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các sản phẩm được bảo hộ; hỗ trợ hợp tác, quảng bá, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, các sở chuyên ngành tăng cường kiểm soát và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền.

Tham mưu các giải pháp tăng cường chỉ đạo hoạt động sáng kiến, đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng các sáng kiến đã được đánh giá, công nhận áp dụng có hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh; phấn đấu lựa chọn ít nhất từ 02 đến 03 sáng kiến để nhân rộng trên địa bàn mỗi huyện, thành phố.

4. Tăng cường hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng hiệu quả Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Hướng dẫn triển khai áp dụng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống truy xuất nguồn gốc. Tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số, mã vạch, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương xác định, đề xuất danh mục sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP để triển khai truy xuất nguồn gốc gắn theo chuỗi giá trị. Hàng năm, xác định, đề xuất danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc và lộ trình phù hợp. Quản lý và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

5. Phát triển thị trường công nghệ, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì, tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đề án phát triển thị trường công nghệ đến năm 2030. Hỗ trợ thị trường khoa học và công nghệ; dịch vụ thông tin thị trường khoa học và công nghệ; hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, ươm tạo công nghệ.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, ngăn ngừa công nghệ gây mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Tăng

cường phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt Kế hoạch về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 30 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Triển khai, hướng dẫn cho các doanh nghiệp về chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quy định về thẩm định, chuyên gia công nghệ và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai, hướng dẫn cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lực lượng thanh niên, sinh viên. Phối hợp tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm nhằm kết nối thanh niên, sinh viên giỏi, có ý tưởng thực tập tại các doanh nghiệp khởi nghiệp. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai, hướng dẫn về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho phụ nữ.

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tham mưu các giải pháp phát huy vai trò Sàn giao dịch công nghệ ảo để tạo điểm kết nối giao dịch công nghệ.

6. Tăng cường hoạt động ứng dụng, chuyên giao KH&CN

Xác định công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới là những công nghệ chủ chốt cần tập trung nguồn lực đầu tư. Giao Phòng Quản lý Khoa học chủ trì, phối hợp với các viện nghiên cứu, sở, ngành, địa phương tăng cường giới thiệu các công nghệ mới đến các doanh nghiệp, HTX, người dân. Hàng năm, tổng hợp kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ứng dụng, nhân rộng.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, thống kê, tuyên truyền về khoa học và công nghệ

Giao Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đảm bảo nhu cầu thông tin phục vụ hoạt động quản lý và sản xuất. Hoàn thành trong năm 2021.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến thành tựu tri thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh triển khai hiệu quả hoạt động thống kê khoa học và công nghệ.

8. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở tăng cường tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Căn cứ nhu cầu và hiệu quả công việc, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ cho

hoạt động của các Hội đồng. Xem xét hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đề xuất của các đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình công tác hàng năm của Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo tổ chức triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng, đơn vị mình. Định trước ngày 20/12 hàng năm gửi báo cáo kết quả về Phòng Kế hoạch Tài chính để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình